

**HỘI ĐẤU GIÁ VIÊN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09../HĐGV

Hà Nội, ngày 25. tháng 6. năm 2021

Kính gửi: Các Đấu giá viên, Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tp Hà Nội

Trong 02 năm liên tiếp 2020, 2021, trước tình hình kinh tế, xã hội gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh liên miên khiến các doanh nghiệp đấu giá gặp rất nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, nguồn việc, khi hầu hết các cuộc đấu giá phải tạm hoãn, dừng trong nhiều tháng dịch bệnh cao điểm và ảnh hưởng vẫn kéo dài đến tận thời điểm này. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, số lượng các ca mắc mới mỗi ngày vẫn tiếp tục tăng lên, ở một số địa phương vẫn có những ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong khi đó, với đặc thù nghề nghiệp, các Đấu giá viên khi thực hiện công tác đấu giá tài sản vẫn phải đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Hiểu được những lo lắng, vất vả của Đấu giá viên, Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội đã có văn bản đề nghị Sở Tư pháp thành phố Hà Nội xem xét và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định việc tiêm vắc xin phòng Covid – 19 cho các Đấu giá viên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để có cơ sở báo cáo với Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về số lượng Đấu giá viên đăng ký tiêm phòng, cũng như để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức tiêm phòng nếu được chấp thuận, Hội đấu giá viên thành phố Hà Nội đề nghị các tổ chức đấu giá tài sản, các Đấu giá viên trên địa bàn thành phố Hà Nội gửi Công văn và Danh sách đăng ký tiêm phòng cho các Đấu giá viên (theo mẫu đính kèm) về Văn phòng Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội sớm nhất có thể (ngoài việc gửi văn bản về địa chỉ Văn phòng Hội, đề nghị các tổ chức đấu giá tài sản gửi file mềm vào email: vanphonghoidaugia@gmail.com để văn phòng tổng hợp).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Hội Đấu giá viên thành phố Hà Nội, địa chỉ: 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Hoặc liên hệ Văn phòng Hội, ĐT: 024.37622619 hoặc đồng chí Ngô Sỹ Thịnh, ĐT: 0983181353.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu VP.

**TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH HỘI**



ĐCV. Quản Văn Minh

CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TIÊM PHÒNG VẮC XIN COVID - 19

(Kèm theo Công văn số ... ngày ...)

STT	Họ và tên ĐGV	Ngày sinh	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số thẻ ĐGV	Do Sở TP Hà Nội cấp ngày	Tổ chức Hành nghề ĐGTS	Ghi chú (Đã tham gia Hội ĐGV tp Hà Nội) Có/Không

PHỐ HÀ NỘI